



Quỹ Từ tế tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho phụ nữ tại Lumbini

ISSN: 2734-9195 07:25 21/02/2025

Với tâm nguyện hành Bồ tát đạo qua các hoạt động thiết thực, Quỹ Từ Tế tiếp tục mang ánh sáng từ bi đến những vùng đất xa xôi, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn và lan tỏa tinh thần phụng sự nhân sinh.

Đội ngũ y tế của Quỹ Từ Tế Phật giáo, một tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở chính tại Đài Loan, vừa tổ chức chương trình khám phụ khoa miễn phí đầu tiên tại Trung tâm Khám bệnh Từ Tế ở Lumbini, Nepal.



Bác sĩ tình nguyện Peru chăm sóc bệnh nhân tại phòng khám miễn phí Lumbini. Ảnh: tzuchi.org

Sự kiện kéo dài hai ngày, mang đến sự chăm sóc y tế nhân ái cho phụ nữ địa phương, giúp họ tiếp cận dịch vụ y tế cần thiết trong một môi trường an toàn và đầy lòng từ bi.

Hồi đáp quê hương đức Phật

Chương trình khám chữa bệnh miễn phí này nằm trong sáng kiến “Hồi đáp quê hương đức Phật” của Quỹ Từ Tế, với mục tiêu mang lại sự quan tâm và hỗ trợ nhân đạo cho những cộng đồng dễ bị tổn thương tại Nepal, nơi được tin là quê hương của đức Phật, cũng như tại Ấn Độ, nơi Ngài đạt giác ngộ và hoàng truyền con đường tỉnh thức.



Trung tâm phòng khám miễn phí Tzu Chi tại Lumbini. Ảnh: tzuchi.org

“Trong một xã hội bảo thủ và còn nhiều khó khăn về kinh tế, rất nhiều phụ nữ phải chịu đựng bệnh tật trong im lặng do định kiến và thiếu thốn bác sĩ nữ”, Quỹ Từ Tế chia sẻ trong một báo cáo gần đây. *“Sáng kiến này không chỉ nhằm cung cấp dịch vụ y tế thiết yếu mà còn khuyến khích phụ nữ quan tâm hơn đến sức khỏe của chính mình”.* (Tzu Chi Foundation)



Dược sĩ Surendra Narayam Dube kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Ảnh: tzuchi.org

Diễn ra vào ngày 12-13/12/2024, chương trình khám bệnh miễn phí tại Lumbini đã hỗ trợ gần 250 phụ nữ, mang lại không chỉ sự chăm sóc y tế mà còn lan tỏa tinh thần cộng đồng và lòng từ bi.

Chữa lành với tình thương

Từ sáng sớm, nhiều phụ nữ đã kiên nhẫn chờ đợi trong cái lạnh buổi sớm để được đội ngũ tình nguyện viên đến từ Singapore, Malaysia và Nepal hướng dẫn đăng ký, phân loại bệnh nhân và thực hiện khám lâm sàng.

Để đảm bảo sức khỏe cho những người đã đi quãng đường xa, tình nguyện viên còn chuẩn bị đồ ăn nhẹ, giúp họ cảm thấy được quan tâm và chăm sóc chu đáo.



Các tình nguyện viên cung cấp đồ ăn nhẹ và hỗ trợ tinh thần cho những phụ nữ đang chờ được chăm sóc y tế.

Ảnh: tzuchi.org

Một bệnh nhân, cô Bina Kumari Harijan, 23 tuổi, chia sẻ sự nhẹ nhõm khi lần đầu tiên được trò chuyện với một bác sĩ nữ về cơn đau bụng kéo dài của mình.

Trong khi đó, cụ Jhinka Pal, 90 tuổi, đã đi bộ hơn một giờ từ làng Luxmipur cùng hàng xóm để đến phòng khám. Cụ được điều trị chứng đau khớp và chấp tay cảm tạ sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ cũng như các tình nguyện viên.



Khu vực chờ của phòng khám miễn phí rất đông đúc, cho thấy nhu cầu cấp thiết về chăm sóc phụ khoa tại Lumbini.

Ảnh: tzuchi.org

Sau hai ngày, tổng cộng 250 phụ nữ đã được thăm khám, trong đó 200 người được kê đơn thuốc, 5 người được chuyển tuyến để điều trị chuyên sâu, và 9 bệnh nhân được siêu âm nhằm chẩn đoán các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Hướng đến tương lai

“Chương trình khám phụ khoa miễn phí đầu tiên tại Lumbini không chỉ là một sứ mệnh y tế, mà còn là một bước tiến trong việc phá bỏ rào cản chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ”, Quỹ Từ Tế nhấn mạnh. *“Với sự hợp tác, lòng từ bi và tinh thần cộng đồng, sáng kiến này đã tạo ra một không gian an toàn để phụ nữ tìm kiếm sự chăm sóc mà họ xứng đáng được nhận”.* (Tzu Chi Foundation)

Quỹ Từ Tế cũng khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình khám bệnh miễn phí trong tương lai, đảm bảo rằng phụ nữ tại Nepal sẽ luôn có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu.

Từ bi đi đôi với hành động

Quỹ Từ bi Cứu tế Phật giáo Từ Tế (Buddhist Compassion Relief Tzu Chi Foundation), thường được gọi là Quỹ Từ Tế Phật giáo, do Ni sư Chứng Nghiêm sáng lập tại Đài Loan năm 1966. Với triết lý *“Đưa từ bi vào hành động”*, Quỹ Từ Tế đã trở thành một tổ chức phi chính phủ (NGO) được Liên Hợp Quốc công

nhận, với khoảng 10 triệu người ủng hộ và 432 văn phòng tại 51 quốc gia, hoạt động tích cực trong các lĩnh vực cứu trợ nhân đạo, y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường.

Ni sư Chứng Nghiêm được xem là một biểu tượng của Phật giáo Dấn thân, luôn tin rằng tất cả mọi người đều có thể phát huy lòng từ bi rộng lớn như Đức Phật. Ni sư nhấn mạnh rằng, từ bi đích thực không chỉ là thương xót trước nỗi khổ của người khác, mà là hành động thiết thực để giúp họ thoát khổ.

Tại Đài Loan, Ni sư Chứng Nghiêm được tôn vinh là một trong **“Bốn Đại Thiên Vương”** của Phật giáo, cùng với: Hòa thượng Thánh Nghiêm, sáng lập Pháp Cổ Sơn. Hòa thượng Tinh Vân, sáng lập Phật Quang Sơn. Hòa thượng Vĩ Chuyết, sáng lập Trung Đài Thiền Tự.

Bốn tổ chức Phật giáo này, được gọi chung là **“Tứ Đại Sơn”**, đã phát triển thành những cộng đồng Phật giáo có ảnh hưởng lớn trên thế giới.

Chương trình khám bệnh miễn phí tại Lumbini không chỉ thể hiện tinh thần từ bi nhập thế của Phật giáo, mà còn là một minh chứng cho sự kết hợp giữa y học, thiện nguyện và lòng nhân ái. Như trong Kinh Tăng Chi Bộ (Aṅguttara Nikāya), Đức Phật từng dạy: *“Ai chăm sóc bệnh nhân, người ấy đang chăm sóc Như Lai”*. (AN 3.22)

Với tâm nguyện hành Bồ tát đạo qua các hoạt động thiết thực, Quỹ Từ Tế tiếp tục mang ánh sáng từ bi đến những vùng đất xa xôi, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn và lan tỏa tinh thần phụng sự nhân sinh.

Tác giả: **Craig C Lewis**

Chuyển ngữ và biên tập: **Thường Nguyên**

Nguồn: buddhistdoor.net